

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 146 (6/2561) วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
2.1	การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไบไม้ ประธานกรรมการ 2. นายสาคร สร้อยสังวาลย์ กรรมการ 3. ผศ. ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม กรรมการ 4. ผศ. ดร.เตือนใจ เกียวซี กรรมการ 5. ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการ 6. รศ. ดร.ณัฐฉิรา ทับทิม กรรมการและเลขานุการ	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงคำสั่ง แต่งตั้งแล้ว และ คณะกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากร สายวิชาการที่มีผล การสอนดีเด่น ได้นัด นัด ประชุม เพื่อ ดำเนินการในวันที่ 21 ก.ค. 61
4.1	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการต่อเวลา ราชการให้แก่ข้าราชการ	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการต่อเวลา ราชการให้แก่ข้าราชการ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ไบไม้ ประธานกรรมการ 2. นายสาคร สร้อยสังวาลย์ รองประธานกรรมการ 3. รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการ 4. ผศ. ดร.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล กรรมการ 5. ผศ. ดร.อุษณีย์ เล็งพานิช กรรมการ 6. ว่าที่ ร.ต. ดร.บัญชา ส้ารวยรีน กรรมการ 7. ผศ. ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ กรรมการ 8. นางบุษยมาศ แสงเงิน เลขานุการ 9. นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล ผู้ช่วยเลขานุการ 10. น.ส. นาดยา หวาเกตต์ ผู้ช่วยเลขานุการ 11. นางสุนันทา วัฒนกุลชัย ผู้ช่วยเลขานุการ	น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงคำสั่ง แต่งตั้งแล้ว และ คณะกรรมการอยู่ ระหว่างดำเนินการ ต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.2	การพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป	สภามหาวิทยาลัยรับทราบความคืบหน้าการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตครูคุณภาพเป็น เลิศ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยนำข้อเสนอแนะที่ ประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะบดีคณะ ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป	รับทราบมติที่ประชุม
4.3	การพิจารณาจัดจ้าง อาจารย์ของวิทยาลัยการ พยาบาล	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนอาจารย์ประจำตามสัญญา สังกัดวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ. 2561 โดย มีผลย้อนหลังประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศ ใน ส่วนการระบุจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร จำนวน 5 คน และเห็นชอบการจัด จ้างบุคลากรสายวิชาการ ประเภทอาจารย์ ประจำตามสัญญาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร สังกัดวิทยาลัยการพยาบาล จำนวน 9 อัตรา โดยให้ได้รับค่าจ้าง ค่า ครองชีพ และค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ตามที่เสนอ ซึ่งให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ ของวิทยาลัยการพยาบาล	รับทราบมติที่ประชุม
4.4	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาความ เป็นไปได้ของมหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐเพิ่มเติม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาว พนาวัน เปรมศรี นายกสโมสรพนักงาาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา เป็นกรรมการ ศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐเพิ่มเติม และมอบหมายให้ คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเสนอ “ร่าง” กรอบแนวทางการดำเนินงานต่อสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ต่อไป	นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงคำสั่ง แต่งตั้งแล้ว
4.5	ผลการพิจารณาการขอ ทบทุนสาขาการขอกำหนด ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ลับ)	รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม (ลับ)	

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.6	ผลการหาหรือที่ประชุม คณะกรรมการกั่นกรอง กฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามประเด็นคำสั่ง ลงโทษทางวินัย (ลับ)	รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม (ลับ)	
4.7	ความคืบหน้าการดำเนินการ หลักสูตรดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา ทางการศึกษาตาม ข้อเสนอแนะของสภา มหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ	รับทราบมติที่ประชุม
5.1	การพิจารณา ร่าง แผน กลยุทธ์การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562- 2565) สถาบันวิจัยและ พัฒนา	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง แผนกลยุทธ์ การบริการวิชาการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562- 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่เสนอ	รับทราบมติที่ประชุม
5.2	การพิจารณา ร่าง แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ร่าง แผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการปรับปรุง แก้ไขต่อไป	รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา กองนโยบายและแผน รับทราบและ ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขตามมติ
5.3	การพิจารณา ร่าง กรอบ วงเงิน ปฏิทิน และนโยบาย การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ร่าง กรอบวงเงิน งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 305,600,000 บาท และเห็นชอบ ร่าง ปฏิทิน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ร่าง นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่เสนอ	รองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนา กองนโยบายและแผน รับทราบมติ

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.4	การพิจารณาข้อกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย	<p>สภามหาวิทยาลัยมีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบ “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัตินักศึกษาและวิธีการสรรหาคนบติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. โดยดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 2. ชะลอการออก “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยนักศึกษานักศึกษาและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างข้อบังคับหรือต่อ ก.พ.อ. เพื่อขอความเห็นว่าจะยึดข้อกฎหมายใดในการออกข้อบังคับ 3. เห็นชอบ “ร่าง”ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. ตามที่เสนอ 4. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ... (ฉบับที่ 7) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. ... (ฉบับที่ 7) ตามที่เสนอ 5. เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดรายจ่ายรายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... (ค่าสมนาคุณกรรมการและอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย) ตามที่เสนอ 	<p>น า ย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยลงนามและประกาศใช้แล้วสำหรับการหรือต่อ ก.พ.อ. ในการออก “ร่าง” ข้อบังคับว่าด้วยนักศึกษานักศึกษาและวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.5	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธ์ ใบบัว ประธานกรรมการ 2) นายธนู ขวัญเดช กรรมการ 3) นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ดิวงค์ กรรมการ 4) ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชคิด กรรมการ 5) อาจารย์ ดร.ชุตินันท์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ 6) รศ. ดร.ธัชคณิต จงจิตวิมล กรรมการ 7) อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ กรรมการ 8) ผศ. ดร.พิทักษ์ อยู่มี เลขานุการ 9) นางบุษยมาศ แสงเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญา กิตติมศักดิ์เพิ่มเติม ดังนี้ 1) ผศ. ดร.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล กรรมการ 2) ผศ. ดร.สนธิ ปิ่นสกุล กรรมการ	
5.6	การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ (ลับ)	รายละเอียดตามบันทึกรายงานการประชุม (ลับ)	
5.7	การพิจารณาการนำเงินรายได้สะสมเพื่อซื้อพันธบัตร	สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวงเงินรายได้สะสมจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังรุ่นอายุ 5 ปี	รับทราบและดำเนินการตามมติ